

กิจกรรมการส่งเสริมด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่
เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

การประชุมพนักงาน ครู พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลทุ่งทอง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗



เมื่อวันที่ ๘ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลทุ่งทอง ได้ดำเนินการประชุมพนักงาน ครู พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลทุ่งทอง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ โดยมีบุคลากรภายในหน่วยงาน ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทุกคน จำนวน ๗๕ คน โดยมี นายสมถวิล หมั่นอุตสาห์ ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีการส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานทราบถึงรายละเอียดเนื้อหาของประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕ ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕ และประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕ และเพื่อให้บุคลากรทุกคนภายในหน่วยงานนำหลักเกณฑ์ตามประมวลจริยธรรมไปใช้ในการปฏิบัติตน และรักษาคุณงามความดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด รวมถึงแนวทางการปฏิบัติตนทางจริยธรรม (Do's & Don'ts) เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทา

การประพฤติปฏิบัติตามแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม (Do's & Don'ts)

✓ เสียสละและอุทิศตนในการทำงาน



วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๗.๔๐ น.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมเจ้าหน้าที่ดับเพลิง เทศบาลตำบลทุ่งทอง ออกเหตุดับเพลิง หลังได้รับแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือจากประชาชน และได้ออกระงับเหตุได้ทันการณ์ เพื่อป้องกันการลุกลามเข้าบ้านเรือนของประชาชน สามารถดับเพลิงได้เป็นที่เรียบร้อย ไม่มีทรัพย์สินของประชาชนเสียหาย เสร็จภารกิจ เวลา ๑๘.๕๐ น.

- ✓ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ รวดเร็ว เต็มกำลังความสามารถและกล้ารับผิดชอบในความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ และสามารถตรวจสอบได้



วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๐ น. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้าง และเจ้าหน้าที่ กองช่าง ลงพื้นที่ตรวจคุณภาพถนนคอนกรีต(Coring) วัดขนาดความกว้าง ความยาว ความสูง ตามโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านกุดไข่นุ่น หมู่ที่ ๙ - บ้านโป่งเกต (ตำบลชีลอง) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. ๑๑-๐๐๑ หมู่ที่ ๙ บ้านกุดไข่นุ่น ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๖๐ ตารางเมตร ผลการตรวจถนนคอนกรีต อยู่ในระดับมาตรฐาน

✓ ประพฤติปฏิบัติตนและปฏิบัติหน้าที่ ตามประมวลจริยธรรม

เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน



วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐-๑๖.๐๐ น. นายสมถวิล หมั่นอุตสาห์ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลทุ่งทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยมี นายสุนัน เทียบเพชร ผอ.กองช่าง(รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล) กล่าวรายงาน และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรบรรยาย ดังนี้

๑. นางมณฑการ เลิศลำหวน ท้องถิ่นอำเภอบ้านเขว้า บรรยายในหัวข้อ การขับเคลื่อนขยะชุมชน และการบริหารบ้านเมืองที่ดี

๒. นายเขต สอนนอก ผู้อำนวยการกลุ่มการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ บรรยายในหัวข้อ

- ระเบียบกฎหมายการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
- การปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานจริยธรรมและเส้นทางความก้าวหน้าของท้องถิ่น ในช่วงบ่าย

มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๕๔ คน การอบรมดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เทศบาลตำบลทุ่งทองจะนำความรู้ที่ได้จากท่านวิทยากรไปปรับใช้ในการปฏิบัติราชการให้เกิดประโยชน์ต่อไป